



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า  
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ

รัฐบาลกำหนดให้การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญและถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการต้องนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า จึงได้กำหนดให้นโยบายต่อต้านการรับของขวัญเป็นนโยบายสำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ปลอดจากทุจริต โดยมีมาตรการกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า ต้องไม่รับของขวัญหรือเรียกรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือประโยชน์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพื่อให้กระทำการหรือไม่กระทำการหรือประวิงเวลาเพื่อการใดๆ อันมิชอบต่อหน้าที่และกฎหมาย

๒. ให้ผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานทุกระดับชั้นเข้มงวด กวดขัน การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อป้องกันมิให้มีช่องทางในการเรียกรับสินบน และต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งหากพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชามีพฤติกรรมเรียกรับสินบนให้ดำเนินการทางวินัยและอาญา โดยเคร่งครัดต่อไป

๓. ให้ทุกหน่วยงานจัดให้มีช่องทางและประชาสัมพันธ์ ในการร้องเรียนหรือให้ข้อมูลเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการเรียกรับสินบนของหน่วยงาน

๔. ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการรณรงค์ด้านวัฒนธรรม และส่งเสริมค่านิยมไม่รับของขวัญ

๕. ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับของขวัญ และให้รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทุกสิ้นปีงบประมาณ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ไชยยา ไชศรี

(นายไชยยา ไชศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า โทร. ๐๓๒-๕๐๖๑๔๑  
ที่ พบ ๗๕๐๐๑ / วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  
เรื่อง มาตรการไม่รับของขวัญ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า

### เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า เรื่อง มาตรการไม่รับของขวัญ รัฐบาลกำหนดให้การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญและถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการต้องนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า จึงได้กำหนดให้นโยบายต่อต้านการรับสินบนเป็นนโยบายสำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ปลอดจากทุจริต โดยมีมาตรการกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

### ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า ได้ดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

### ข้อเสนอพิจารณา

จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ที่ผ่านมามีการรับของขวัญ และร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ คักดา จิตต์การุณย์  
(นายคักดา จิตต์การุณย์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า

### ความเห็นของผู้บริหาร

ลงชื่อ ไชยยา ไชศรี  
(นายไชยยา ไชศรี)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า